



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๒๒ ๑๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาของสามเณร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ ๐๓๐๔/ว ๑๕๐๕

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่า สภาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับสามเณรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามเณรไม่เสียสิทธิในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สืบเนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผู้บวชเรียนโดยเฉพาะ ไม่สามารถรับสามเณรเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ให้นิยามของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาว่าเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น และไม่มีโรงเรียนให้สามเณรได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นการเฉพาะ จึงขอแจ้งสรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาของสามเณร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาสิทธิในการเข้าศึกษาของสามเณร จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งทราบ สรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาของสามเณร โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. พระภิกษุสามเณรสามารถเข้าศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องกรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคุณหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเจตนารมณ์ของคำสั่งให้เป็นข้อห้ามพระภิกษุและสามเณรเข้าเรียนวิชาหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคุณหัสถ์ ในระดับอุดมศึกษามีได้กระทบต่อการเข้าศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับแต่อย่างใด

/๒. สามเณร ...

๒. สามารถสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาภาคบังคับร่วมกับคฤหัสถ์ได้ โดยให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมเพื่อให้เอื้อต่อสถานภาพของสามเณร รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๘๑-๔๕๑๖๔๑๖

QR Code สิ่งที่มาด้วย



[bit.ly/3QNMdge](https://bit.ly/3QNMdge)